

TỔNG KẾT 10 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, nhân dân và các văn nghệ sĩ, tạo sự tin tưởng cho các văn nghệ sĩ; chú trọng rà soát và bổ sung kế hoạch hành động, nâng cao hơn nữa năng lực quản lý về văn học, nghệ thuật, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động sáng tác, truyền bá sản phẩm có nội dung, tư tưởng ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội; nâng cao chất lượng sáng tác văn học, nghệ thuật, tổ chức trưng bày triển lãm tác phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân; tăng cường bài viết về điển hình tiên tiến; tập trung củng cố và nâng cao hơn nữa vai trò của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trong việc đoàn kết, tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ; quan tâm đầu tư hơn nữa nguồn lực cho các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, đào tạo tài năng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật.

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/6, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 6 tháng năm 2018. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành.

6 tháng năm 2018, tổng giá trị sản xuất của Thái Thụy ước đạt hơn 10.486 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 2.559 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản ước đạt 6.114 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ ước đạt hơn 1.813 tỷ đồng. Năm 2018, huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 21.000 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2016 - 2018) đạt gần 16,6%/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm, đến nay đã có 32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2018 ước đạt trên 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%. Toàn huyện hiện có hơn 96% hộ dân sử dụng nước sạch.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, trả lời rõ một số kiến nghị, đề xuất của huyện trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch đất đai, môi trường, xây dựng... Đồng thời, gợi mở một số nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là các giải pháp tham gia xây dựng khu kinh tế Thái Bình, xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của huyện Thái Thụy, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện cần phân tích, đánh giá cụ thể việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, đặc biệt là việc nhận định, đánh giá về những khó khăn, thuận lợi, từ đó có các giải pháp cụ thể cho những năm tiếp theo. Tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa liên quan đến các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hạ tầng giao thông...

Trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả, xác định rõ nhu cầu nguồn vốn của các địa phương về đích nông thôn mới để có giải pháp hỗ trợ, xử lý nợ đọng cơ bản. Trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất tập trung, thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm truyền thống của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, việc bảo đảm an ninh trật tự; quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là trong việc đào tạo, luân chuyển cán bộ; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá lại tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đặc biệt là ở cấp xã; trên cơ sở đó xây dựng thành từng nhóm giải pháp với quan điểm không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên.

TRẦN THÁI

BẢO ĐẢM THÔNG TIN LIÊN LẠC...

(Tiếp theo trang 1)

nâng cao độ an toàn mạng lưới, chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tập trung triển khai phương án bảo đảm an toàn các cột ăng ten tại các khu vực trọng điểm về thiên tai, tối ưu hệ thống truyền dẫn nội tỉnh, bảo đảm thông tin liên lạc tại chỗ có thể chống chịu và hoạt động tốt khi có thiên tai xảy ra. Nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban, lên phương án ứng phó tại chỗ, bố trí lực lượng, trang thiết bị vật tư nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra thiên tai...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác sẵn sàng, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, đài TTHH các huyện, thành phố để nâng cao nhận thức, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư phục vụ hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống...

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

khả năng chống chịu với điều kiện khắc nghiệt.

Từ những kết quả trên, ở vụ mùa năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tiếp tục triển khai mô hình xử lý rơm rạ bằng chế phẩm AT-YTB và phân vi sinh Azotobacterin tại nhiều địa điểm, trong đó có xã Đông Hải (Quỳnh Phụ). Qua tham quan, đánh giá đồng ruộng, đã số đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm, phân vi sinh trong xử lý rơm rạ, cải tạo đất, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện nhân rộng các mô hình trong những vụ tiếp theo.

NGÀY THI ĐẦU TIÊN KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Tăng cường kỷ luật phòng thi

Ngày 25/6, hơn 21.000 thí sinh chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 với hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều. Theo đánh giá, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa và có sự phân hóa cao.



Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bắc Đông Quan.

Theo quy định, 6 giờ 30 phút thí sinh có mặt tại phòng thi nhưng chưa đến 6 giờ đã có rất đông phụ huynh và thí sinh đến các địa điểm dự thi. Chị Nguyễn Thị Nga, xã Thống Nhất (Hưng Hà) chở con gái đến điểm thi Trường THPT Đông Hưng Hà từ khá sớm cho biết: Ngày đi làm thủ tục dự thi thì tôi thấy đường khá đông nên hôm nay quyết định đi từ sớm nhằm tránh sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng tâm lý cho con khi vào phòng thi. Tại điểm thi Trường THPT Đông Hưng Hà, không khí buổi thi đầu tiên diễn ra trật tự, đúng quy chế. Đa số các thí sinh đều có mặt tại điểm thi từ khá sớm để chuẩn bị làm thủ tục vào phòng thi. Trong buổi thi sáng, điểm thi này không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

Ngày từ 6 giờ sáng, tại 48 điểm thi, gần 2.500 cán bộ làm thi và nhân viên phục vụ đã có mặt. Đối với cán bộ làm thi, trước khi lên phòng làm nhiệm vụ coi thi, điểm trường điểm thi tiếp tục

phổ biến lại những điểm quan trọng của quy chế thi năm nay, đặc biệt là những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Trong thời gian diễn ra môn thi đầu tiên, bên trong điểm thi, không khí làm bài khá nghiêm túc, khu vực ngoài hành lang thường xuyên có cán bộ giám sát; khu vực bên ngoài điểm thi có lực lượng an ninh túc trực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực thi. Trong ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu.

Buổi sáng, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút dưới hình thức tự luận. Đề thi môn Ngữ văn năm nay khá hay, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, gần gũi để minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng bảo đảm mức độ phân hóa cao, phát hiện được tính sáng tạo của học sinh. Ở phần đọc hiểu, đề đã đề cập đến các vấn đề thời sự, đòi hỏi

học sinh những mức độ đọc hiểu khác nhau, từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Học sinh phải có kiến thức, hiểu biết, đánh giá về trách nhiệm của cá nhân với đất nước. Theo đánh giá của một số giáo viên ngữ văn, câu nghị luận với nội dung "sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong thời đại hiện nay" là câu hỏi phân hóa mức độ cao, so với những đề thi từng đề thi này khó hơn vì mức độ mở cao hơn. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải hiểu biết về tiềm lực đất nước trên nhiều phương diện. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bắc Đông Quan, mặc dù hoàn thành trước thời gian quy định từ 10 - 20 phút song các thí sinh cố gắng rà soát lại bài, kiểm tra lại các ý để ăn điểm trong đề thi.

Buổi chiều, các thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đây là năm thứ hai được tính sáng tạo của học sinh. Ở phần đọc hiểu, đề đã đề cập đến các vấn đề thời sự, đòi hỏi

Thầy giáo Phan Văn Đức, điểm trường điểm thi Trường THPT Quỳnh Côi



Đây là năm thứ tư diễn ra kỳ thi THPT quốc gia nên Trường THPT Quỳnh Côi đã có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tốt hệ điều kiện phục vụ kỳ thi, đặc biệt là cơ sở vật chất. Trong ngày thi đầu tiên, các thí sinh tại điểm thi làm bài khá nghiêm túc, cán bộ làm thi được tập huấn, học tập quy chế thường xuyên nên không xảy ra tình trạng vi phạm quy chế thi.

Em Trần Tùng Lâm, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Bắc Đông Quan



Theo cá nhân em, đề thi năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa nhưng có độ phân hóa khá cao. Riêng môn Ngữ văn, đề thi đòi hỏi thí sinh phải có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội thì mới có thể đạt điểm cao ở câu hỏi nghị luận.

Anh Nguyễn Duy Trinh, tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố Thái Bình



Đề động viên, khích lệ các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia, ngay từ 6 giờ sáng tình nguyện viên chữ thập đỏ đã có mặt cùng đoàn viên, thanh niên chia thành từng nhóm có vũ các thí sinh, phục vụ nước uống và hướng dẫn phụ huynh để xe trên vỉa hè. Lần thứ tư tham gia tiếp xúc mùa thi, em rất vui và tự hào vì việc làm nhỏ của mình có thể giúp thí sinh với bớt căng thẳng, bước vào kỳ thi với một tâm lý tốt nhất.

Đề thi môn Toán bám sát bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được đánh giá dài với 50 câu, trong đó có khoảng 40 câu ở mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa, 10 câu cuối khó hơn để phân loại thí sinh. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh nhận định nếu học lực khá, giỏi sẽ làm được khoảng 60 - 70% bài thi, có thể sẽ không có "cơn mưa" điểm 10 như năm trước.

Thời tiết ngày thi đầu tiên khá mát mẻ, giao thông thông suốt. Tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Bình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp sức tại 10 điểm xung quanh các khu vực thi. Mỗi

điểm tiếp sức mùa thi có từ 10 - 20 tình nguyện viên tham gia phục vụ nước uống cho thí sinh và phụ huynh đồng thời hướng dẫn người nhà thí sinh để xe đúng quy định, không gây ồn ào tác động xung quanh các khu vực thi. Đây là năm thứ tư tình nguyện viên chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi nhằm động viên các em học sinh phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Theo thống kê nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, mặc dù đã phổ biến kỹ quy chế thi song vẫn có 2 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

LAN PHƯƠNG - HOÀNG LANH

Đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn cờ bạc trong dịp World Cup 2018

Vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới - World Cup 2018 tại Liên bang Nga diễn ra từ ngày 14/6 - 15/7/2018 là sự kiện thể thao lớn, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngoài là môn ăn tình thần thì đây cũng là dịp để các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp lợi dụng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gây mất an ninh trật tự.

Thượng tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh cho biết: Theo nhận định, trong dịp World Cup 2018, các loại tội phạm cờ bạc nhất là cá độ bóng đá trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều tội phạm khác như: tìn dụng đen, bảo kê, dâm thuế chém cướp, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp tài sản... Để chủ động phòng ngừa, cũng như phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và cờ bạc, Phòng PC45 đã phối hợp với công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh. Tổ chức các mũi trình sát nắm tình hình hoạt động tại các nhà hàng, khách sạn, các quán cà phê, các khu vui chơi giải trí có tổ chức xem World Cup 2018, không để hình thành các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá gây bức xúc trong nhân dân.

không chơi cờ bạc, cá độ bóng đá, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong mùa World Cup 2018.

Thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã các loại tội phạm cờ bạc nhất là cá độ bóng đá trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều tội phạm khác như: tìn dụng đen, bảo kê, dâm thuế chém cướp, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp tài sản... Để chủ động phòng ngừa, cũng như phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và cờ bạc, Phòng PC45 đã phối hợp với công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự về đánh bạc, tổ chức đánh bạc, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh. Tổ chức các mũi trình sát nắm tình hình hoạt động tại các nhà hàng, khách sạn, các quán cà phê, các khu vui chơi giải trí có tổ chức xem World Cup 2018, không để hình thành các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá gây bức xúc trong nhân dân.

nhất là những địa bàn trọng điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện, tạm vắng. Phòng PC45, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, công an các huyện, thành phố thành lập các tổ công tác đặc biệt tuần tra vũ trang từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau trên các địa bàn trọng điểm của thành phố và các huyện lân cận. Sau 10 ngày ra quân bảo đảm an ninh trật tự mùa World Cup 2018, lực

lượng công an đã triệt xóa 2 tụ điểm cờ bạc, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, qua công tác trinh sát, Phòng PC45 đã phát hiện Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1972, trú tại thôn Nam Đông Bắc, xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại nhà riêng. Vào hồi 21 giờ 40 phút ngày 16/6/2018, các trinh sát Phòng PC45 đã ập vào bắt



Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá tại xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải.

quả tang Nguyễn Văn Bảy cùng 7 đối tượng gồm: Trần Văn Tú, sinh năm 1981; Bùi Văn Phú, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1979; Phạm Văn Thuồng, sinh năm 1981; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1991; Đào Văn Tương, sinh năm 1954 và Phạm Văn Toàn, sinh năm 1984 (đều trú tại xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại nhà Nguyễn Văn Bảy. Lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ ghi chép liên quan đến cả cuộc bóng đá, một máy vi tính, một modem wifi, điện thoại di động và trên 20 triệu đồng các con bạc thực hiện cá cược. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Bảy khai nhận trong thời gian diễn ra World Cup 2018, Bảy đã chủ động mở trang web có địa chỉ "332 viet.com/Main.aspx" đăng nhập tài khoản "24ewpe63" để tổ chức cá độ các trận đấu chung kết giải bóng đá vô địch thế giới. Khi có người muốn cá độ thì Nguyễn Văn Bảy sẽ thỏa thuận cá cược trực tiếp. Tiếp đó, hồi 23 giờ ngày 20/6/2018, qua công tác trinh sát Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc bằng hình thức (đánh ba cây) tại nhà Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1968, thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, lực lượng công an thu trên chiếu hơn 23 triệu đồng, một bộ bài từ lô khờ..

Để bảo đảm an ninh trật tự, thời gian tới, Phòng PC45 tiếp tục phối hợp với công an các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự, tập trung vào đối tượng cộm cán, các đối tượng liên quan đến cờ bạc, quyết tâm triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá, các ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức.

NGUYỄN TÙNG